





สรุปข่าว สร.


ประจำวันที่

16 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา-กระท่อม	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, มติชนสุดสัปดาห์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า มองที่รู้ว่าเป็นเกมการเมือง หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหากพรรคได้กลับมาเป็นรัฐบาล จะเลือกกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าผลักดันนโยบายกัญชาเสรี ดันกฎหมายต่อแน่นอน - เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนด้านภัยยาเสพติด 39 คน ร่วมลงนามออกจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 3 ถึง ส.ส.ที่ลงมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา รวมถึงนายอนุทิน ระบุ เห็นด้วยกับการถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา ออกจากวาระการประชุมเพื่อทบทวนให้รอบคอบ เพราะการได้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพจะก่อปัญหามากกว่าแก้ปัญหา จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกประกาศกระทรวง สร.ฉบับปลดกัญชาจากยาเสพติด เพื่อปิดสุญญากาศกัญชาทันที - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคยืนยันไม่ใช่เรื่องการเมือง การมีมติให้ถอนร่างเพื่อให้มีการทบทวนร่าง พ.ร.บ.กัญชา ให้รอบคอบ ประเทศไทยจะกลับไปเป็นกัญชาทางการแพทย์อย่างเดิม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนโยบายกัญชาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม <p>ลื่อนำเสนอ : INN</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่พรรคเพื่อไทยให้ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงออกจากการพิจารณา เพราะ 1.ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ประชาชนปลูกครอบครั้วละ 15 ต้น 2.การที่บอกประชาชนว่าจะขายได้ก็โลกรั้มละ 70,000 บาทนั้นไม่มีจริง ไม่สามารถทำได้มีแต่นายทุนหรือเจ้าของโรงงานเท่านั้นที่ได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการเสนอให้นำกัญชาไปใช้รักษาในทางการแพทย์เท่านั้น 	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์ในประเทศ 16 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 837 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,672,146 ราย เสียชีวิต 12 ราย เสียชีวิตสะสม 32,603 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,087 ราย รักษาหายสะสม 4,629,396 ราย ยังรักษาอยู่ 10,147 ราย <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 615,923,734 (+481,151) ราย 6,525,253 (+1,325) ราย รักษาหาย 595,038,602 (+674,058) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. มทรรรมจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, ch3plus, hfocus, sondhitalk)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เป็นประธานพิธีเปิดมทรรรมจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวว่า ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตโรคโควิด 19 มาเกือบ 3 ปี ส่งผลกระทบทั้งต่อระบบสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ แต่จากการบริหารจัดการแบบบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค จากทุกภาคส่วน และการมารับวัคซีนของประชาชน ช่วยให้ประชาชนจำนวนมากมีภูมิคุ้มกัน ขณะที่เชื้อมีความรุนแรงลดลง จึงทำให้สถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โรคโควิด 19 จะถูกปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง <p>2. ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนของไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, hfocus, ch3plus, isaranews, thebangkokinsight, thestandard)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนต้นแบบของไทย มี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนชนิด Viral vector ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 2.การพัฒนาวัคซีนต้นแบบชนิด mRNA มีการพัฒนาวัคซีน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 (1 st Gen Chula CoV-19, Wild-type) จะใช้เวลาเกินกว่าแผนเดิมที่มีกำหนดเสร็จสิ้นเดือน ก.ย. ประมาณ 4-6 เดือน เนื่องจากมีการปรับกระบวนการผลิต ทำให้ต้องทดสอบเรื่องความปลอดภัยและความเป็นพิษในสัตว์ทดลองและในอาสาสมัครเพิ่มเติม ส่วนรุ่นที่ 2 (2 nd Gen ChulaCoV-19; New variants) ที่ตอบสนองต่อโอมิครอน โดยศึกษาในสัตว์ทดลอง จะดำเนินการถึงเดือน พ.ค. 2566 และ 3.การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านสัตว์ทดลอง เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีนและยาในสัตว์ไพรเมต คาดว่าจะนำมาติดตั้งได้เดือน ก.ย. นี้ และสามารถรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับที่ 3 ได้เดือน ต.ค. และสามารถทดลองใช้งานได้ระหว่างเดือน พ.ย. 65-ม.ค. 66 นอกจากนี้ โครงการพัฒนาวัคซีนโควิดชนิดเชื้อตาย NDV-HXP-S ที่ อภ. ร่วมกับสถาบัน PATH สหรัฐฯ ดำเนินการวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 เดือน ส.ค. ที่ผ่านมา และจะเริ่มระยะที่ 3 ปลายปี 2565 นี้ และขึ้นทะเบียนภายในปี 2566 ขณะที่ อว. รายงานความคืบหน้าวัคซีนชนิดหยอดจมูก (Ad-5 Wuhan) ทดสอบพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ ปลอดภัยในสัตว์ทดลอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตวัคซีนในโรงงานต้นแบบ จะพัฒนาต่อเนื่องสำหรับรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในอนาคต</p> <p>3. ภาวะลองโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า WHO ภูมิภาคยุโรป ออกประกาศเมื่อ 13 ก.ย. สาระสำคัญคือ ประเมินว่าตั้งแต่ปี 2563-2564 มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ประสบปัญหาหลงโควิดใน 53 ประเทศ อย่างน้อย 17 ล้านคน คาดว่ามีจำนวนไม่น้อยที่จะมีอาการผิดปกติยาวนาน ซึ่ง WHO ได้เตือนให้แต่ละประเทศวางแผนรับมืออย่างจริงจัง ลงทุนทรัพยากรเพื่อทำการศึกษาวินิจฉัยจัดระบบบริการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นหลงโควิด ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่นอน รพ. จะมีความเสี่ยงเกิดภาวะหลงโควิดมากขึ้น เพศหญิงพบเกิดภาวะหลงโควิดได้ราว 1 ใน 3 เพศชายพบได้ราว 1 ใน 5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นพบว่าทำให้เกิดความผิดปกติได้ในแทบทุกระบบของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นภาวะติดเชื้อในเซลล์สมองนำไปสู่ภาวะเนื้อสมองฝ่อ ความเสื่อมถอยด้านความจำโดยพบว่าผู้ที่ประสบปัญหาทางสมองจะมีสมรรถนะการคิดเสื่อมถอยลง และยังพบปัญหาเรื่องหัวใจและหลอดเลือด ขณะเดียวกันผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 พบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวานสูงขึ้น ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่</p> <p>4. ภาพรวมการระบาดทั่วโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า</p> <p>- นายเท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ขอทุกประเทศยังคงใช้ความระมัดระวัง ต้องพิจารณานโยบายของตนอย่างถี่ถ้วน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรับมือกับโควิด 19 รวมถึงไวรัสอื่นๆ ในอนาคต ย้ำในเรื่องการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงสูง และทำการทดสอบเพื่อหาเชื้ออย่างต่อเนื่องต่อไป</p> <p>- มาเรีย แวน เคอร์คอฟ นักระบาดวิทยาอาวุโส WHO คาดว่าในอนาคตจะมีการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งอาจเกิดจากสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนหรือสายพันธุ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ขอให้ให้ประเทศต่าง ๆ บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อม</p> <p>- ผู้เชี่ยวชาญของ WHO เตรียมประชุมในเดือนตุลาคม เพื่อพิจารณาว่าจะยังคงกำหนดให้การระบาดใหญ่ของโควิด 19 เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่าวิตกกังวลระดับโลกอยู่ต่อไปหรือไม่</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ข่าวหุ้น, sondhitalk, newtv, mcot, thejournalistclub, thestandard, hfocus, thereporters, workpointtoday, js100, ch3plus, ch7, springnews, ejan, thaipbs</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถาบันบำราศนราดูร รายงานตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรเป็นคนไทย อายุ 23 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ประกอบอาชีพให้บริการที่ประเทศกาตาร์ โดยมีอาการตั้งแต่วันที่ต่างประเทศและ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในขณะที่เดินทางผู้ป่วยแสดงอาการป่วยแล้ว หลังจากเดินทางกลับสัมผัสเพื่อนชาวไทย 2 คน ทั้งนี้ ผู้ป่วยไม่มีประวัติการเดินทางไปที่ชุมชน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนพลุกพล่าน หลังพบอาการต้องสงสัยจึงเข้าพบแพทย์ในทันที</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวเปิดงาน "มหกรรมสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 4" ภายใต้แนวคิด "วางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทาง" จัดโดย สข. และภาคีเครือข่าย 13 องค์กร การขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative care) และสิทธิที่จะไม่ได้รับการรักษาที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดความตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามบทบัญญัติมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 จะช่วยสร้างสุขภาวะช่วงระยะท้ายของชีวิตให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแนวคิดการสร้างสุขที่ปลายทาง</p>	-
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มพบว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตามปกติแล้วช่วงฤดูฝนเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคจึงมีโอกาสพบผู้ป่วยจำนวนมาก ประกอบกับหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการหลายคนลดความเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย มีกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันและไม่สวมหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นทำให้มีโอกาสที่โรคติดต่อทางเดินหายใจอย่างโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น สำหรับการลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ทำได้ด้วยการเร่งตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง และฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง ซึ่งกรมควบคุมโรคร่วมกับ สปสช. จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่บริการให้ฟรี เพื่อช่วยลดอาการหนักและเสียชีวิต รวมถึงหากยังเข้มมาตรการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันได้ทั้งโรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่</p>	-
<p>ส่งมอบชุด DOH ช่วงน้ำท่วม</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ส่งมอบชุดจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Hygiene Package) ให้แก่ศูนย์อนามัย เนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักทั่วประเทศ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้กำชับให้ศูนย์อนามัยเขตทุกแห่งเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง พร้อมสนับสนุนชุดจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Hygiene Package) มีคลอรีนน้ำ คลอรีนเม็ด ปูนขาว สารส้ม สำหรับการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพ น้ำดื่ม น้ำใช้ รวมทั้งถุงบรรจุขยะ และน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมยาและอาหารแห้งเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เป็นการลดความเสี่ยงทางสุขภาพ ทั้งการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้</p>	-
<p>อันตรายใช้กาวยึดติดวัสดุในการลอกลิ้นเสี้ยน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ newtv ,thailandplus</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์กาวยึดติดวัสดุมีคุณสมบัติในการยึดติดแน่นและแห้งเร็ว ใช้ในการเชื่อมติดกันของพื้นผิววัสดุต่าง ๆ เวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ประกอบด้วยสารกลุ่มอัลคิลไซยาโนอะคริเลต (Alkyl cyanoacrylate) จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 การใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อาจได้รับอันตราย ทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ บวมแดง หากถูกผิวหนังอย่าพยายามดึงหรือแยกพื้นผิวที่ติดออก ให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ระวังอย่าให้เข้าตาเพราะเป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำอุ่นสะอาดแล้วรีบไปพบแพทย์ ขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าทำตาม</p>	-
<p>เครื่องสำอางปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>-ออย. ร่วมกับ บก.ปคบ. เข้าทำลายแหล่งกักเก็บสินค้าประเภทเครื่องสำอางปลอมเครื่องหมายการค้า และไม่ผ่านการขออนุญาตจาก ออย.รวม 9 จุด รวมถึงจับกุม MR.WEIXIANG XIAO อายุ 40 ปี สัญชาติจีน และนางสาวสมฤทัย (ขอสงวน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นามสกุล) อายุ 41 ปี พร้อมของกลาง สินค้าประเภทเครื่องสำอางมีเครื่องหมายการค้าปลอม จำนวน 2,739 ชิ้น เครื่องสำอางอาหารเสริม, เครื่องมือแพทย์ และยา ที่ต้องสงสัยว่าไม่ผ่านการขออนุญาตจาก ออย. รวมจำนวน 64,305 ชิ้น และสิ่งลามกจำนวน 1,349 ชิ้น รวมถึงตรวจยึดรถยนต์และทรัพย์สินอื่นที่ต้องสงสัยว่าได้มา มีไว้ หรือได้ใช้ในการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.พอกเงิน และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไลในผลิตภัณฑ์ “อาโมนิ กรีน”</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ newtv, thailandplus</p> <p>- ออย. เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารบริษัท ออโรรา เฮลท์ จำกัด โดยมีผลิตภัณฑ์ “อาโมนิ กรีน” ผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล (Escherichia coli) จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ “อาโมนิ กรีน” ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน</p>	-
<p>อันตรายใช้กาวยัดติดวัสดุในการลอกผิวหนัง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (tnews ,thaihealth)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหัวใจในเด็กสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเด็กเป็นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ส่วนใหญ่ตรวจพบตั้งแต่แรกเกิดส่วนน้อยที่อาการไม่ชัดเจนอาจตรวจพบในภายหลังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหัวใจซึ่งบางโรคแสดงอาการตั้งแต่เป็นเด็กแรกเกิดหรือบางกลุ่มโรคเด็กมีอาการตอนโต สำหรับโรคหัวใจที่เกิดขึ้นภายหลังมีสาเหตุและปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น โรคหัวใจรูมาติกเกิดจากไข้รูมาติกทำให้มีลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบส่วนใหญ่พบในเด็กวัยเรียน มักพบในเด็กเล็กน้อยกว่า 5 ปี อาจพบการโป่งพองของเส้นเลือด เกิดเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสสามารถทำให้เกิดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจวายจากการขาดวิตามินบี 1 ซึ่งหากรับประทานอาหารครบหมู่จะสามารถป้องกันโรคหัวใจนี้ได้</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ความรุนแรงของโรคหัวใจในเด็กนั้นไม่เพียงแต่ทำให้เด็กมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าวัยแต่อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นผู้ปกครองควรสังเกตอาการดังต่อไปนี้ 1. อาการหายใจหอบเหนื่อยง่าย 2. อาการเล็บหรือตัวเขียว 3. อาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น หน้ามืด หรือเป็นลมบ่อย ๆ ผู้ป่วยบางรายไม่มีอาการแต่แพทย์ตรวจพบเสียงหัวใจผิดปกติก็ควรได้รับการตรวจจากกุมารแพทย์โรคหัวใจ โรคโดยส่วนใหญ่จะวินิจฉัยได้จากการทำคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจเมื่อกุมารแพทย์โรคหัวใจตรวจวินิจฉัยพบว่าเด็กเป็นโรคหัวใจชนิดใดแล้วจะสามารถวางแผนการรักษาโดยการให้ยารักษา การทำหัตถการเพื่อซ่อมแซมความผิดปกติ หรือการผ่าตัด ซึ่งในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ทำให้แพทย์สามารถทำการรักษาเด็กที่เป็นโรคหัวใจได้มากขึ้นผลการรักษาดีขึ้น</p>	-
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- กรมการแพทย์ กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปแนะนำด้านสุขภาพโดยระบุว่านิ้วในไตป้องกันและเลิกงัดได้ เพียงกินน้ำมะนาวทุกวัน กินพืชผักที่มี Calcium ต่ำและดื่มน้ำให้พอ ทางรพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลในคลิปมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหลายจุด รวมทั้งข้อมูลบางส่วนไม่มีข้อมูลทางการแพทย์รองรับ เช่น สาเหตุของการเกิดนิ้วหรือการรักษานิ้วในระบบทางเดินปัสสาวะ แต่มีข้อมูลที่ถูกต้องบางส่วน เช่น การดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยป้องกันการเกิดนิ้วได้ ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p>	-